

Hãy đảm bảo hệ thống thoát nước của bạn không có dầu mỡ.

Hãy bảo vệ doanh nghiệp của bạn và cộng đồng chúng ta bằng cách ngăn chặn không cho dầu mỡ đi vào hệ thống thoát nước.

Khi dầu mỡ (FOG) chảy xuống hệ thống thoát nước, chúng có thể dẫn đến nhiều vấn đề cho doanh nghiệp của bạn – đường ống bị tắc, luồng nước giảm, mùi hôi hoặc thậm chí là nghẹt đường ống thoát nước. Kết quả có thể làm bạn tốn thời gian, tiền bạc và khách hàng.

Một thiết bị thu gom mỡ được bảo dưỡng đúng cách (cũng được gọi là thiết bị chặn mỡ) là một bước quan trọng trong việc giúp giảm các rủi ro cho doanh nghiệp của bạn. Một vài biện pháp đơn giản trong nhà bếp cũng có thể giúp giảm lượng FOG rất nhiều mà doanh nghiệp của bạn đẩy xuống hệ thống thoát nước.

Để giúp ngăn chặn dầu mỡ đi vào hệ thống thoát nước:



1. Lau FOG ra khỏi dụng cụ nấu ăn trước khi rửa

Dùng khăn giấy lau dụng cụ nấu ăn trước khi rửa. Biện pháp đơn giản này giúp giảm lượng FOG rất cao đi vào hệ thống thoát nước. Việc giảm áp lực đối với thiết bị chặn và thu gom mỡ của bạn giúp giảm các rủi ro liên quan đến tắc nghẽn, mùi hôi và nghẹt hệ thống thoát nước.



2. Vét đĩa trước khi rửa

Dầu mỡ quá nhiều ở đĩa bẩn cuối cùng sẽ đi vào hệ thống thoát nước. Vét đĩa trước khi rửa sẽ giảm rất nhiều lượng dầu mỡ đi vào hệ thống thoát nước.



3. Tái chế miễn phí mỡ chiên đã sử dụng

Cát mỡ chiên đã sử dụng (chẳng hạn như dầu canola hoặc dầu oliu được sử dụng chủ yếu để chiên) để tái chế. Các bên thứ ba khác nhau sẽ thu gom miễn phí mỡ chiên và tái chế thành nhiên liệu diesel sinh học.



4. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh thiết bị thu gom.

Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị thu gom mỡ của bạn (có nghĩa là kiểm tra và vệ sinh) là một bước quan trọng để giảm các vấn đề liên quan đến FOG. Tùy vào doanh nghiệp của bạn, tần suất vệ sinh và bảo dưỡng sẽ khác nhau. Bạn có thể tự vệ sinh hoặc thuê một công ty thực hiện việc đó cho bạn. Để biết thêm thông tin về việc bảo dưỡng thiết bị thu gom mỡ của bạn, hãy truy cập calgary.ca hoặc gọi số 3-1-1.

Một hàng xóm tốt là một công ty tốt

Khi FOG đi vòng qua thiết bị thu gom mỡ được bảo trì kém, nó bám vào hệ thống thoát nước thải của Thành Phố dẫn đến tắc nghẽn hệ thống thoát nước, làm thiệt hại tổn kém và gây ra bất tiện cho nhiều gia đình và doanh nghiệp.